

สรุปข่าว สธ.ประจำวัน ที่ 17 สิงหาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ ว่า ได้ลงนามตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม แต่ไม่ทันการพิจารณาในที่ประชุมกรม.วันที่ 9 สิงหาคม อย่างไรก็ตามในการประชุมกรม.วันที่ 17 สิงหาคม ยังยืนยันในรายชื่อเดิม</p> <p>มีการวิพากษ์วิจารณ์การแต่งตั้งโยกย้าย ว่าจะมีการปรับนพ.วิศิษฎ์ออกจากรองปลัด สธ. ส่วนพญ.ประนอมเดิมมีชื่อไปกรมสุขภาพจิต แต่อาจถูกเลือกให้ไปอย. เนื่องจากเหลืออายุราชการ 2 ปี ขณะที่พญ.ประนอมปฎิเสธไม่ไปอย. และมีแหล่งข่าวระบุว่า คนที่จะมาเป็นเลขาธิการ อย. เดิมมีชื่อนพ.วิศิษฎ์ และนพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขต 5 แต่กลับมีชื่อนพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจฯ เขต 4 มาเป็นอันดับหนึ่ง นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ ยังเป็นอธิบดีกรมอนามัยเหมือนเดิม ส่วนนพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ไปกรมควบคุมโรค ขณะที่กรมการแพทย์ มีชื่อ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. ส่วน สบส. กรมสุขภาพจิต และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ มีชื่อ นพ.วิศิษฎ์ นพ.ธีรพล และนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้ตรวจฯเขต 9 ส่วนนพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจฯ เขต 10 มีชื่อเป็นรองปลัด สธ. แทนนพ.วิศิษฎ์ เนื่องจากเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย</p>
มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์  กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ แกะรอย บ้านเมือง คอลัมน์เลขที่ 1 วิภาวดี	<p><b>เยียวยาเหยื่อระเบิดภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ไพบุลย์ คุ่มฉายา รมว.ยุติธรรม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 6/2559 โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงยุติธรรม และสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม และเปิดเผยหลังการประชุมว่า ได้ให้ นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยมผู้เสียหายตามโรงพยาบาลต่างๆ และให้ผู้เสียหายทั้งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ โดยใช้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเหมือนกับเหตุระเบิดราชประสงค์ ส่วนกรณีเพลิงไหม้เทสโก้ โลตัส จ.นครศรีธรรมราช เน้นช่วยเหลือเป็นรายบุคคล หลังจากนั้นจะจัดตั้งให้เป็นระบบบูรณาการทำงานร่วมกันทั้ง 4 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้การช่วยเหลือไปในทิศทางเดียวกัน และเตรียมเสนอกรม.ในวันที่ 17 ส.ค.นี้</p> <p>-กล่าวถึงการเยียวยา ว่า คงเอาตัวเงินมาวัดไม่ได้ว่ามากไปหรือน้อยไป แต่ต้องทำให้ชีวิตที่เหลืออยู่ดำรงต่อไปให้ได้ คือต้องดูหน้าที่การงานของญาติ เพราะเหตุที่เกิดขึ้น รัฐมีส่วนหละหลวมด้านการข่าว จึงต้องรับผิดชอบ</p> <p>-กล่าวถึงกรณีแม่ค้าขายปลาท้องโก่ ตลาดเซนเตอร์พ้อย จ.ตรัง ซึ่งได้รับบาดเจ็บ ยังรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะไม่ไปประกอบอาชีพขายปลาท้องโก่ทอดอีกแล้ว เพราะภาพเหตุการณ์ยังติดตา จึงต้องฝากรมว.สธ.จัดเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิต ลงไปดูแลฟื้นฟูจิตใจเหยื่อที่ประสบเหตุอีกทางหนึ่งด้วย</p>
บ้านเมือง บทบรรณาธิการ	<p><b>ปฏิรูปสาธารณสุข</b></p> <p>-กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขที่จะเกิดขึ้นภายใน 18 เดือน และแนวทางปฏิรูปต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2561-2565 โดยจะปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิรองรับรัฐธรรมนูญใหม่ ตั้งเป้า 10 ปีข้างหน้า คนไทยทุกคนจะมีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัว แต่สิ่งที่อยากให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจ ม.44 แก้ปัญหา คือ ความเห็นแก่ตัวของโรงพยาบาลเอกชน ที่กำลังจะลอยแพคนไข้ในระบบประกันสังคม</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p><b>ข้อตกลง TPP</b></p> <p>-เสนอข่าว น.สพ.อยุทธ ทรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ที่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอประเทศสมาชิกแต่ละประเทศขอความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ว่า ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและการติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเวทีระดมความเห็นร่วมกับหน่วยงาน นักวิชาการต่าง ๆ ซึ่งภาคปศุสัตว์ ยืนยันคัดค้านการเข้าร่วม TPP เพราะจะกระทบถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการวงกว้าง แต่หากต้องเข้าร่วมจริง จะต้องวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงเพื่อไม่ให้เสียเปรียบน้อยที่สุด</p>
เดลินิวส์	<p><b>นมโรงเรียน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์ (มิลค์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์แนวหน้า	<p>บอर्ड) เปิดเผยแพร่กรณีกรณมหาวิทยาลัยการแพทย์สุ่มตรวจตัวอย่างนมโรงเรียน พบคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ว่า เป็นรายงานประจำปีและเป็นข้อมูลเก่าที่กรณมหาวิทยาลัยการแพทย์เก็บตัวอย่างสุ่มตรวจตั้งแต่ปี 55-58 ซึ่งพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรฯ ได้สั่งการให้มิลค์บอร์ดนำข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาคุณภาพ ทำแผนปรับปรุงนมโรงเรียนครบวงจรในช่วงปลายปี 58-59 ทำให้ภาพรวมดีขึ้นกว่าปี 58 แม้ว่าช่วงต้นปีมีพบปัญหานมบูด แต่ได้ลงโทษตัดสิทธิโควตาผลิตส่งนมโรงเรียนไปแล้ว 2-3 ราย ให้อายุเหลือ 1 ปี ส่วนคุณภาพนั้น อยู่ดีสุขภาพโคและสภาพอากาศ ได้ตั้งคณะกรรมการดูแลตรวจสอบทั้งระบบ โดยกรมปศุสัตว์ อย. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าพบคุณภาพต่ำ จะลงโทษสั่งหยุดผลิตทันที</p>
มติชน	<p><b>แบคทีเรียกินเนื้อคน</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ครอบครัวชาวออสเตรเลียครอบครัวหนึ่งต้องยกเลิกแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทยกะทันหัน เนื่องจากลูกสาววัย 18 เดือน ติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนระหว่างท่องเที่ยวที่เขาลัก จ. พังงา เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินเอาบางส่วนของปอดออก และใช้เวลารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลถึง 34 วัน โดยขณะนี้สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว</p> <p>นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานดังกล่าว เนื่องจากเชื้อนี้โดยเฉลี่ย 2-3 ปี จะพบประมาณ 1 ราย อย่างไรก็ตาม เชื้อนี้เป็นแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปตามสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากพบว่ามีบาดแผลที่กล้ำเนื้อ แม้เพียงเล็กน้อย ต้องรีบพบแพทย์ทันที</p>
คมชัดลึก	<p><b>พ.ร.บ.โคัดมิลค์</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลปิเอ็นเอช กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้นมผงมีราคาแพง เนื่องจากการบวกค่าการทำโฆษณาและการตลาดไปด้วย ซึ่งการทำการตลาดยังอาจทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น พ่อแม่ถูกจับเนื่องจากไปขโมยนมผงมาให้ลูก การออกพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ... หรือพ.ร.บ.โคัดมิลค์ จึงถือว่าเป็นประโยชน์มาก เพราะช่วยป้องกันและควบคุมการทำตลาดของนมผงที่ครอบคลุมถึงเด็กอายุ 3 ขวบ ถือเป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะมาช่วยให้ลูกได้กินนมแม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศที่ให้ความสำคัญกับเด็กล้วนมีการออกกฎหมายตัวนี้ทั้งสิ้น ในต่างประเทศจะไม่ให้มีการโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือวางขายนมผงอยู่ในส่วนในสุดของร้าน ต่างจากประเทศไทยที่วางขายชัดเจนและมีฟรีตีมาช่วยเชียร์ให้ซื้อ</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ห้องร้องทุกข์	<p><b>ร้องเรียนเงินค่าตอบแทน อสม.</b></p> <p>-กล่าวว่า เงินตอบแทน อสม. ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เดือนละ 600 บาทของเดือน มิ.ย.-สค. รวม 3 เดือน ยังไม่ออก สสจ.นครราชสีมาช่วยตรวจสอบด้วย</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา	<p><b>ปัญหาการติดต่อ ผกส.</b></p> <p>-เสนอจดหมายจาก คุณบุญ (คลองสี่ ธัญบุรี) ขอให้ช่วยตรวจสอบแก้ไขเจ้าหน้าที่สำนักงาน ผกส. กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากสมาชิกโทรศัพท์เข้าไปเพื่อสอบถามปัญหาในการส่งเงินรายเดือน หรือเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่สามารถติดต่อได้ ไม่มีผู้รับโทรศัพท์ ขอให้ประธาน ผกส.ลงมาแก้ไขโดยด่วน</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ร้องเรียน รพ.ท่าคลองตลกตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ศศิธร จันแก้ว อายุ 27 ปี ชาวปทุมธานี แจ้งความตำรวจ กรณีลูกชายอายุ 2 วัน เสียชีวิต เนื่องจากถูกส่งตัวไปคลอดที่รพ.ย่านปทุมธานี และไม่ได้รับความสนใจในการรักษา เพราะเด็กมีอาการผิดปกติ และน้ำคร่ำแตกตั้งแต่ 09.00 น. แต่ได้รับการผ่าตัดคลอดตอน 20.30 น. จึงต้องการทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาช่วยเหลือและรับผิดชอบ</p>
ทีวีช่อง ThaiPBS สวท.	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.น่านและแม่ฮ่องสอน ว่า ได้กำชับให้ผอ.รพ.ทุกแห่ง ใน 11 จังหวัดเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ติดตามสถานการณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนป้องกันความเสียหาย</p>
ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย	<p><b>โอนผู้เสพยาให้ สธ.ดูแล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. กล่าวถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย ว่า ต้องมองผู้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง ไทยโพสต์ ข่าวสด มติชนออนไลน์	เสพยาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา สธ. และกระทรวงยุติธรรมเตรียมหารือเรื่องการโอนย้ายผู้ติดยาเสพติดให้มาอยู่ในความดูแลของ สธ. ในวันที่ 18 ส.ค. นี้ คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 1-3 ปี ในการโอนย้ายผู้ป่วย โดยสธ. เตรียมความพร้อมตั้งทีมเพื่อรองรับดูแลผู้ป่วย และจะมีการอนุมัติเพิ่มอัตรากำลังคนในสังกัดกรมสุขภาพจิตเพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น
ทีวีช่อง สทท.  คมชัดลึก	<b>ตรวจเยี่ยมกรมวิทย์ฯ</b> -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และมอบนโยบาย เน้นย้ำว่าให้กรมฯ ร่วมมือการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ในสธ. ลดขั้นตอนการทำงาน เน้นด้านการศึกษาวิจัย และพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด -เสนอข่าว รมว.สธ.ได้เปิดห้องปฏิบัติการพิษวิทยา นับเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกของไทย ที่สามารถตรวจสอบกำจัดศัตรูพืชได้ไม่น้อยกว่า 500 ชนิด รองรับการส่งออกผักผลไม้ไทยจำหน่ายต่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและเป็นศูนย์ข้อมูลด้านพิษวิทยาให้การสนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ซึ่งจะเปิดให้บริการตรวจผักผลไม้ในอีก 6 เดือนข้างหน้า
ไทยโพสต์ บ้านเมือง ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง ThaiPBS	<b>ลงนามพัฒนาเครื่องมือแพทย์</b> -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ลงนามความร่วมมือกับ รมว.วท. มอบหมายให้ อัย.และสวทช. ร่วมกันตรวจวิเคราะห์พัฒนาเครื่องมือแพทย์ ที่มีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเครื่องมือในไทย ลดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ราคาแพง เน้นตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงและปานกลางที่ใช้ในรพ. โดยเตรียมนำร่องใช้ในศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และในอนาคตจะมีการตรวจและพัฒนาเครื่องมือแพทย์อย่างง่ายที่ใช้ในครัวเรือนด้วย
โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก	<b>คัดกรองสุขภาพผู้ต้องขัง</b> -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยถึงกรณีจะมีการภัยโทษและปล่อยตัวนักโทษประมาณ 1.2 หมื่นคน ว่า สธ.จะประสานไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอเข้าตรวจคัดกรองโรคในผู้ต้องขังที่จะได้รับการภัยโทษ ก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัว เพื่อความปลอดภัยด้านการเจ็บป่วยของผู้ต้องขังและประชาชน
แนวหน้า	<b>ใช้น้ำมากเสี่ยงนิ้วล็อก</b> -เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคนิ้วล็อก เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และพบมากในช่วงอายุ 40-50 ปี มีอาการเริ่มต้น เจ็บบริเวณฐานนิ้ว ชยับนิ้วมือเจ็บ การงอและการเหยียดนิ้วฝืด สะดุด จนเกิดอาการล็อก เหยียดนิ้วไม่ออกหรืองอนิ้วไม่เข้า จนใช้งานไม่ได้ สาเหตุเกิดจากการใช้งานของมืออย่างรุนแรง กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นโรคนี้คือ ผู้ที่ใช้นิ้วในลักษณะเกร็งนิ้วบ่อยๆ รวมทั้งผู้ที่มืออาชีพในลักษณะที่ใช้งานนิ้วมือมากๆ รวมถึงนักกีฬาบางประเภทด้วย
ไทยรัฐ เดลินิวส์  แนวหน้า	<b>ผลสำรวจสุขภาพคนไทย</b> -เสนอข่าว นายชาลุน ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ เผยผลสำรวจดัชนีด้านสุขภาพ ว่า แม้นคนไทยมีคะแนนการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูง แต่คนไทยส่วนใหญ่วัยทำงาน 76% กลับรู้สึกว่าสุขภาพตนเองไม่ดีเท่ากับ 5 ปีก่อน โดยเฉพาะปัญหาน้ำหนักตัว ซึ่งคนวัยทำงาน 62% ต้องการลดน้ำหนักตัวลงเฉลี่ยคนละ 7.1 กก. เนื่องจากมี 42% เสี่ยงเป็นโรคอ้วน หรือเป็นโรคอ้วนแล้ว ขณะเดียวกันคนไทยทั่วไปที่มีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายปกติ ก็ต้องการลดน้ำหนักเพื่อแลกกับความสวยงาม อีกปัญหาหนึ่ง คือ คนไทยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่เรื่องงานมากเกินไป ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพ มีเวลาออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพและพักผ่อนน้อยลง -เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุน สสส. เผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น คือ การสูบบุหรี่ลดลงในทุกกลุ่มอายุ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง กินผักและผลไม้เพียงพอมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในระดับคงที่ แต่สิ่งที่น่าสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในทุกกลุ่มวัย จากข้อมูลพบว่าคนไทยมีภาวะอ้วนถึง 19 ล้านคน ภาวะความดันโลหิตสูง 13 ล้านคน โรคเบาหวาน 4 ล้านคน และกลุ่มเสี่ยงเบาหวานอีก 7.7 ล้านคน ซึ่งแนวโน้มเป็นเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย สสส. จะเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอตลอดทุกช่วงวัย และสนับสนุนให้มีปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อให้คนได้มีกิจกรรมทางกายอย่างยั่งยืน พร้อมกับเน้นพฤติกรรมโภชนาการที่ลดหวาน มัน เค็มลง โดยเฉพาะมาตรการในการเสนอกฎหมายขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ยุติ รวมถึงเครื่องดื่มผสมน้ำตาลสูง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญที่จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงลงได้

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p><b>สังคมกัมมันต์</b></p> <p>-เสนอสุกัญญา ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม นักจิตวิทยา ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) วิเคราะห์ว่า สังคมไทยยุคนี้เป็นสังคมขาดโซเซียลไม่ได้ โดยเฉพาะแต่เด็ก ๆ หรือวัยรุ่น แต่รวมไปถึงคนแทบทุกเพศทุกวัย ที่เป็น "โรคสังคมกัมมันต์" ซึ่งไม่เพียงกระทบคนภายในครอบครัว และคนรอบ ๆ ข้าง แต่จะกระทบต่อสังคมโดยรวมด้วย ทางออกที่ดีที่สุด คือการลดการใช้โซเซียลในแต่ละวัน โดยเลือกใช้เฉพาะที่จำเป็น</p>
สุรินทร์โพสต์ ไอ.เอ็น.เอ็น	<p><b>เตือนภัยรูปโป๊ขลุ่ย</b></p> <p>-เสนอข่าว สสจ.สุรินทร์แจ้งเตือนประชาชนผ่านโซเซียลมีเดีย ให้ระวังรูปโป๊ขลุ่ย เป็นสินค้าไม่ขึ้นทะเบียน ผิดกฎหมาย และอาจอันตรายถึงสุขภาพ โดยคอบส.สุรินทร์ ได้รับรายงานจากพื้นที่กาบเชิง ว่ามีการนำสินค้าวัตถุดิบอันตรายไม่ได้ขึ้นทะเบียน เข้ามาทางชายแดนช่องจอม ลักษณะคล้ายรูป เบื้องต้นพบ 4 แบบบรรจุภัณฑ์ ไม่มีฉลากภาษาไทย ชายภายในตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา และมีพ่อค้ารับไปจำหน่ายและส่งต่อทั่วภาคอีสานและทั่วประเทศ ผู้ซื้อนำไปใช้จุดไหว้พระ และจุดขลุ่ย เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน และคอแห้ง บางรายต้องเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาล</p> <p>ภญ.สุธิดา บุญยศ เกษัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สุรินทร์ กล่าวว่า ขณะนี้สสจ.สุรินทร์อยู่ระหว่างออกหนังสือให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกอำเภอ แจ้งเตือนประชาชน เพราะรูปโป๊ขลุ่ยดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย พ.ร.บ.วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ต้องมีการขออนุญาตนำเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และต้องมีฉลากเป็นภาษาไทย ก่อนที่จะวางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป</p>
เดลินิวส์	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปริดา วรหาร นพ.เชี่ยวชาญ สสจ.นครพนม แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครพนม มีรายงานผู้ป่วยสะสมรวม 257 ราย ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต</p>
แนวหน้า	<p><b>โครงการผ่าตัดปลูกถ่ายไต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดโครงการผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกของจังหวัดเชียงราย ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย สสจ.เชียงราย ม.เชียงใหม่ และรพ.ราชวิถี มีลูกชายบริจาคไตให้แม่ตนเองหลังเปลี่ยนถ่ายไต การผ่าตัดประสบความสำเร็จอย่างดี ทั้งสองแข็งแรงปลอดภัย</p>
คมชัดลึก	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานสาธารณสุขเท็กซัส เปิดเผยว่า ชาวเท็กซัสคนหนึ่งเดินทางกลับมาจากเมืองไมอามี ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสซิกา นับเป็นผู้ติดเชื้อรายแรกที่เกิด จากการเดินทางภายในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรายงานสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อในไมอามีรวม 30 คน</p>
แนวหน้า	<p><b>ไข้เลือดออกเดงกี</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ เผยว่า พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกีแล้ว 10,508 ราย เสียชีวิต 7 ราย ได้มีการประกาศเตือนหน้าเว็บไซต์ให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงภายในครัวเรือน โดยปีนี้อยอดผู้ป่วยในสิงคโปร์อาจสูงเกิน 30,000 คน</p>
คมชัดลึก	<p><b>น้ำประปานิวซีแลนด์ปนเปื้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายกรัฐมนตรีจอห์น คีย์ แห่งนิวซีแลนด์ เผยว่า ประชาชนราว 2,000 คน มีอาการป่วยหลังจากดื่มน้ำประปา จนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ด้านคณะกรรมการสาธารณสุขเมืองแฮฟล็อกเชื่อว่า สาเหตุหลักมาจากแบคทีเรียแคมไพโลแบคเตอร์จากมูลสัตว์ และแนะนำให้ประชาชนต้มน้ำให้เดือดเพื่อฆ่าเชื้อก่อนนำไปดื่ม</p>

